

สิทธิพร เจริญในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

## TAKUNI – พอลันมา ก็น่าเล่น(ตาม)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในวสีจั่วหัว...** จริงๆ เหนือเมฆก็กล่าวไว้บ่อยแล้วเหมือนกันนะว่า บางครั้ง อาจจะ

ต้องดูกันที่หน้างานด้วย สัญญาณที่ออกมาดี ๆ ในวันวาน ก็ไม่แนเสมอไป อาจจะมีการจ้องทำให้ดูสวย ๆ ไว้ แล้วการเล่นอย่างวันวาน ก็น่าจะมีคนเห็นบ้างแล้วแหละ แต่ถ้าจะเอาให้ถึงกับอึ้ง หรือกลัวๆ กลัวๆ กันเลย ต้องเปิดดูๆ แล้วไล่ สุดท้ายก็ไรยตัว... จริงๆ แล้ว สัญญาณหลักของTAKUNI ตีมาตั้งแต่ 1.6+/- ก่อนแล้ว และก่อนที่วันวานจะขึ้น จะเห็นว่าในวันก่อนหน้านั้น ไม่มีวีแววเอาเสียเลย การขึ้น ที่เห็น ถ้าเรางั้นหน้าจอล เราก็ต้องตามงานกันแถวๆ 1.9 กว่าๆ หรือ ผ่าน 2.0 ได้ ก็ต้องไล่ เอก่าไรตามสไตล์“พีทมึน” กันไปแล้ว (บางคนอาจจะมีสองหมื่นเสียด้วยซ้ำ)... ดังนั้น วันวานกราฟทรงสวย แกรมปิดกระโดดขึ้นจนราคาสุดท้าย ถ้าวันนี้ ลองเปิดมาลบเล็กๆ หรือ เปิดกระโดดไม่แรงลิ เชื้อเถอะว่า ยังไงก็ต้องมีคนไล่ตาม แต่จะเอากำไร แบบไหนเท่าไร ก็แล้วแต่กำลังทรัพย์ และสไตล์ของแต่ละคนนั่นแหละครับ... บรรยายภาคตลาดแบบนี้มัน หุ่นเล็ก ๆ หลายนๆ ตัว ทั้งที่ยังไม่ขึ้น หรือขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วพักตัว ก็พร้อมจะเล่นกันเวลาตลาด กันได้เสมอ แล้วตลาด หรือ SET Index ละ จะออกหน้าไหน... อันนี้คงไม่ต้องกล่าวให้มากความไปกว่าวันวานที่เกริ่นๆ ไว้ บ้างแล้วกระมัง แม้ว่าจะปิดเหนือ 1660 ได้ก็ตาม แต่ก็เรียกว่า ยังไม่อุ่นใจนัก โอกาสพร้อมจะลงต่อ ยังคงมี และดีไม่ตี พร้อมจะลงแรงๆ ได้ทุกเมื่อเสียด้วย ลงแรงๆ ไม่เท่าไรนะครับ เหนือเมฆยังเกรงว่า จะลงลึกๆ ตามมาในระยะต่อไปด้วยนี่สิ ยิ่งได้ยินคำว่า “Sell in May and Go Away” กลับมาอีกครั้ง ยิ่งหนาวๆ เลย

**ดูตามเกม...** อาจจะเน้นเล่นเป็นเกมตามน้ำระยะสั้น และ อาจจะต้องเล่นเกมสั้นกว่าเขาจะ

ยังงี้เสีย เราก็ออกของได้ง่ายกว่าเขาแน่ๆ อยู่แล้ว การหาจังหวะเข้าจังหวะออก ถ้าได้จังหวะดี ก็ทำกำไรได้

**แนวรับ** : ... 2.10-2.00 **อย่าให้ต่ำกว่า 2.00 ไว้จะอุ่นใจกว่า**

**เป้าหมาย** : ... จริง ๆ จะมีเป้าหมายหลักที่ 3.00-3.20 **ได้เลย**

Price Chart...(TAKUNI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น TAKUNI...** ด้วยสัญญาณของเครื่องมือ ในการอ่านแนวโน้มหลัก ยังถือว่าอยู่ในทิศทางที่ยังดูดี การแกว่งตัวใดๆ ถ้าไม่ลงต่ำกว่า 2.00 เสียก่อน ก็ยังมี ลุ้นการขึ้นต่อเนื่องได้ ส่วนโอกาสลงเปิดแรงๆ ในวันนี้ ก็อาจจะมิ แต่ถ้าเปิดแรงไป แล้วขึ้นเร็วไป ถ้าจับทัน ก็จะต้องออกให้ไวเข้าว่า เพราะการเปิดแรง และขึ้นแรงต่อ ก็อาจจะจบเร็วได้เช่นกัน... ถ้าไม่ชอบเสี่ยง ก็ไม่ควรเล่น ที่นี้ การขึ้นแรง ขึ้นเร็ว การจบเร็วจบรอบเลยหรือไม่ นั่นก็ต้องมาดูกันที่การพักตัวว่าจะมีรูปแบบอย่างไร เพราะ ในโครงสร้างใหญ่ๆ แล้วนั้น ถ้ายืนระดับ 3.0 ได้มันคง ก็อาจจะหมายถึงว่า แนวโน้มขาลงใหญ่ๆ ก็อาจจะจบลง จะว่ากันในอนาคตยาวๆ ตามมาในระยะต่อไปก็ว่าได้ล่ะนะ